



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng một số cụm công nghiệp và dự án trên địa bàn tỉnh



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng cụm công nghiệp Thụy Sơn (Thái Thụy).

Sáng ngày 7/5, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng một số cụm công nghiệp và dự án trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và hai huyện Thái Thụy, Đông Hưng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Thụy Sơn, xã Thụy Sơn (Thái Thụy), cụm công nghiệp Đông La, xã Đông La và cụm công nghiệp Đô Lương, xã Đô Lương (Đông Hưng). Hiện nay, cả 3 cụm công nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư hạ tầng, xúc tiến thu hút các dự án đầu tư. Sau khi khảo sát thực tế, nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công hạ tầng các cụm công nghiệp, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, tình hình thu hút đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh các chủ đầu tư và đơn vị thi công đã triển khai thực hiện các

(Xem tiếp trang 4)  
**MẠNH CƯỜNG - THÀNH TÂM**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: MINH ĐỨC

Chiều ngày 7/5, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết lô đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tổ hợp dịch vụ thương mại và công trình nhà ở phục vụ lĩnh vực y tế tại khu trung tâm y tế. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, thành phố Thái Bình, huyện Kiến Xương.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về những vướng mắc và các thủ tục cần thiết phải thực hiện để việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết lô đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tổ hợp dịch vụ thương mại và công trình nhà ở phục vụ lĩnh vực y tế tại khu trung tâm y tế bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí

(Xem tiếp trang 4)  
**MINH HƯƠNG**

### Lúa xuân dự kiến cho thu hoạch sớm từ 7 - 10 ngày

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 40.000ha lúa xuân đã trở bông, tập trung ở các huyện: Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ; dự kiến đến ngày 20/5 cơ bản lúa xuân trở bông xong. Do vụ xuân năm nay nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm nên lúa sinh trưởng, phát triển nhanh, cho thu hoạch sớm hơn từ 7 - 10 ngày so với vụ xuân năm 2018.

Với các đối tượng sâu cuốn lá, rầy các loại, đạo ôn, khô vằn... cần bám sát lịch phòng, trừ sâu bệnh của địa phương kết hợp kiểm tra đồng ruộng để xác định đối tượng phun cụ thể, không phun tràn lan; khẩn trương tranh thủ khi trời tạnh ráo để phun. Với bệnh đạo ôn cổ bông, khi lúa trở bông gặp mưa, ẩm độ và nhiệt độ phù hợp cho bệnh phát sinh... bắt buộc phải tiến hành phun kịp khi trời tạnh ráo để phun phòng bệnh lem lép hạt. Điện tích lúa đang giai đoạn chín sớm vẫn phải phun phòng bệnh đạo ôn hại gié.



Nông dân Thái Thụy phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân.

Thu hoạch lúa xuân sớm là điều kiện thuận lợi mở rộng diện tích sản xuất cây màu hè trên đất hai lúa và công tác làm đất, xử lý rơm rạ để gieo cấy lúa mùa.

**LƯU NGÂN**

### THÀNH PHỐ Triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông

Chiều ngày 7/5, UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019.

Năm 2019, thành phố phấn đấu gieo cấy vụ mùa đạt 2.300ha, năng suất đạt 60 tạ/ha trở lên, sản lượng 13.800 tấn; diện tích cây vụ đông khoảng 900ha. Để bảo đảm chủ trương sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019 để ra, thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất đến nông dân. Thực hiện tốt về cơ cấu giống, lịch thời vụ, quy trình canh tác, bảo vệ thực vật. Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, cơ giới hóa sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị. Ngoài ra, các địa phương cần phối hợp với ngành chức năng quản lý tốt về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

**MINH NGUYỆT**

### Xuất hiện sâu keo mùa thu gây hại ngô

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện sâu keo mùa thu đã xuất hiện, gây hại trên diện tích ngô vụ xuân của tỉnh.

Đây là loài sâu hại mới xâm nhập, có khả năng di trú xa, gây hại nặng cho ngô và nhiều loại cây trồng khác. Vì vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang xây dựng quy trình kỹ thuật phòng, trừ dựa trên hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật. Hiện nay, sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại cục bộ tại một số tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ. Tại tỉnh ta, sâu keo mùa thu gây hại nhiều ở một số xã thuộc hai huyện Vũ Thư, Hưng Hà.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tiến hành điều tra sự phân bố, mật độ, tỷ lệ hại của sâu keo mùa thu trên ngô và các cây trồng khác đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền về sâu keo mùa thu cho cán bộ, nông dân.

**NGÂN HUYNH**

### 4 trường đại học phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại Thái Bình

Sáng ngày 7/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các trường đại học.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao đơn vị chủ trì cụm thi số 26 là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, đồng thời giao 4 trường đại học làm nhiệm vụ phối hợp tổ chức kỳ thi gồm: Đại học Ngoại thương, Đại học Lao động - Xã hội, Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định và Đại học Y Dược Thái Bình. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất về công tác cán bộ làm thi, phương thức di chuyển, bàn giao và địa điểm thực hiện các khâu nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi THPT quốc gia.

Năm nay Thái Bình có 19.107 thí sinh đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia, trong đó có 573 thí sinh tự do; 5.274 thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT, 13.260 thí sinh dự thi để lấy kết quả xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay Thái Bình có 811 phòng thi đặt tại 34 điểm thi là các trường THPT trong tỉnh.

**DẶNG ANH**

### Khởi công xây dựng công trình nông thôn mới

Sáng ngày 7/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức khởi công xây dựng công trình nông thôn mới tại các xã: Thượng Hiền, Trà Giang (Kiến Xương).

Ban tổ chức đã khởi công xây nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Thảo, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, trú tại thôn Tây Phú, xã Thượng Hiền. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 18m<sup>2</sup>, với kinh phí hỗ trợ 45 triệu đồng của hội đồng niên 1982 tỉnh Thái Bình. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của tuổi trẻ Thái Bình.

Cũng trong sáng ngày 7/5, sân chơi cho thanh thiếu nhi tại thôn Trục Tâm, xã Trà Giang được khởi công xây dựng với tổng diện tích 200m<sup>2</sup>. Công trình được sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương với số tiền 20 triệu đồng. Việc xây dựng sân chơi có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp bộ đoàn đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thiếu nhi được vui chơi, giải trí, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Đây cũng là một trong những hoạt động của tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới.

**PHƯƠNG CHI**

## Hành trình "điện đi trước một bước"

(Xem trang 2)



Các công trình điện được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

## Phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo

(Xem trang 3)